



ASEAN PARLIAMENTARIANS FOR HUMAN RIGHTS

ส.ส. อาเซียน เรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาที่ถูกเนรเทศออกจากประเทศไทยโดยทันที

จาการ์ตา - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียกร้องปล่อยตัวนักกิจกรรมชาวกัมพูชา 2 ราย

ที่ถูกเพิงเนรเทศออกจากไทยในสัปดาห์นี้

ทั้งที่พวกเขาได้ลงทะเบียนเป็นผู้ลี้ภัยกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR)

ในกรุงเทพฯ แล้ว

ช่วงเย็นของวันที่ 8 พฤศจิกายน ทางกรรมาธิการไทยได้จับกุม [วอน เวสนา \(Voeun Veasna\)](#) และ [เว็ง สามนัง \(Voeung Samnang\)](#) ในบริเวณใกล้กับอพาร์ทเมนต์ของพวกเขาในกรุงเทพฯ และส่งกลับไปยังกัมพูชาในวันต่อมา

ปัจจุบันนี้ทั้งคู่ถูกคุมขังอยู่ในคุกปเรียย ซาร์ (Prey Sar) ในพนมเปญ ทั้งนี้

ทั้งคู่เป็นส่วนหนึ่งของพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่ชื่อว่า “พรรคสงเคราะห์ชาติ” (CNRP) ที่ถูกยุบไปแล้ว

“มันเป็นการกระทำที่น่าตำหนิมากในการส่งกลับผู้ลี้ภัย ไปสู่มือของผู้ที่เป็นต้นเหตุให้เขาต้องหลบหนีออกจากบ้านของพวกเขาเอง การส่งทั้งคู่กลับไปยังกัมพูชาทำให้ทั้งคู่เสี่ยงต่อการถูกซ้อมทรมานและข่มเหง” มาเรียชิน อับดุลลาห์ (Maria Chin Abdullah) ส.ส.

มาเลเชียและสมาชิกของกลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชน (ASEAN Parliamentarians for Human Rights: APHR) กล่าว นางมาเรียกล่าวต่อไปว่า

“เราเห็นสัญญาณเตือนในระดับภูมิภาคว่าระบอบเผด็จการมีแนวโน้มแลกเปลี่ยนกัน โดยการส่งคืนผู้เห็นต่างทางการเมืองเพื่อข่มขู่และปิดปากพวกเขา ตามที่ทางเราได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ การกระทำเหล่านี้เสี่ยงต่อการเปลี่ยนให้ภูมิภาคของเรากลายเป็นสนามเด็กเล่นของเผด็จการ ที่ซึ่งไม่มีนักวิจารณ์รายใดปลอดภัยเลย”

การเนรเทศเวสนาและสามนังเกิดขึ้นหลังจากนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ฮุน เซน สั่งให้จับกุมตัวเวสนา

เนื่องจากโพสต์กลอนวิพากษ์วิจารณ์บนเพจเฟซบุ๊กของเขา โดยเรียกนายกรัฐมนตรีนครของประเทศว่าเป็น

“คนทรยศ” เพราะได้แก้ไขรัฐธรรมนูญของกัมพูชา จึงเท่ากับเป็นการทำลายประเทศ



ASEAN PARLIAMENTARIANS FOR HUMAN RIGHTS

ทั้งเวสนาและสามนางหลบหนีเข้าประเทศไทยในปี 2563

หลังจากต้องเผชิญกับการถูกคลื่นแกล้งทางการเมืองในกัมพูชาเนื่องจากการรวมกลุ่มกับพรรคสังเคราะห์ชาติ ซึ่งศาลสูงสุดของกัมพูชาตัดสินให้ยุบพรรคไปในปี 2560

จากการถูกกล่าวหาว่ามีความพยายามในการล้มล้างรัฐบาล ทั้งนี้ กลุ่มสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง APHR เรียกการตัดสินในครั้งนี้ว่าเป็นการตัดสินที่มีเป้าหมายทางการเมือง เพราะพรรคสังเคราะห์ชาติได้รับคะแนนอย่างมีนัยสำคัญเหนือพรรคประชาชนกัมพูชา (CPP) ในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในปี 2560

APHR กล่าวว่า ขณะที่ประเทศไทยยังไม่ได้ลงนามในอนุสัญญาปี ค.ศ. 1951 ว่าด้วยสถานะภาพของผู้ลี้ภัย ไม่ได้หมายความว่าไทยจะสามารถยกเว้นจากการปกป้องบุคคลในการแสวงหาที่หลบภัยภายในดินแดนของตนเองได้ เจ้าหน้าที่ไทยยังคงต้องเคารพหลักการ *ห้ามผลักดันไปเผชิญอันตราย* (non-refoulement) การส่งกลับบุคคลไปยังที่ที่เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถกระทำได้ในกฎหมายระหว่างประเทศ

ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ประเทศไทยขับไล่ นักกิจกรรมออกนอกประเทศ ในปี 2562

[บล็อกเกอร์ชาวเวียดนาม](#)หายไปจากห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพฯ ก่อนจะปรากฏตัวอีกครั้งในเรือนจำที่เวียดนาม และในปี 2561

ประเทศไทยได้ส่งคืน [ชาวกัมพูชาที่หลบหนีออกมา](#) เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดำเนินคดีหลังจากมีวิดีโอปรากฏภาพเธอกำลังขว้างรองเท้าไปที่ภาพของนายกรัฐมนตรี สุน เซน ถูกแชร์ลงบนโซเชียลมีเดีย นอกจากนี้ ในปี 2563 มีรายงานว่า [วันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์](#)

นักกิจกรรมและนักเสียดสีทางการเมืองชาวไทยซึ่งใช้ชีวิตในฐานะผู้ถูกเนรเทศในกัมพูชา ถูกลักพาตัวไปในเวลากลางวันโดยทหารกลุ่มหนึ่งกลางกรุงเทพมหานคร วันเฉลิมถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ของไทย จากการตั้งเพจเฟซบุ๊กที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลไทย ตั้งแต่นั้นมา ยังไม่มีผู้ใดพบการปรากฏตัวของเขา



ASEAN PARLIAMENTARIANS FOR HUMAN RIGHTS

APHR ร้องขอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งในไทยและกัมพูชาช่วยกันเรียกร้องให้ปล่อยตัว วอน เวสนาและ เวิง สามนาง และรับรองว่าทั้งคู่จะไม่ถูกคุกคามอีก

ชุมชนระหว่างประเทศควรทำให้เสียงของพวกเขาเป็นที่ได้ยินไปถึงรัฐบาลไทยว่า การที่ทางการไทยส่งคืนผู้ลี้ภัยไปยังประเทศที่พวกเขามีแนวโน้มจะถูกกลั่นแกล้งเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้

และเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชายุติการคุกคามทุกรูปแบบต่อประชาชนที่แสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์โดยใช้ สิทธิเสรีภาพการแสดงออกของพวกเขา

“สิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในภูมิภาคกำลังตกอยู่ในอันตรายอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐบาลจากหลายรัฐร่วมมือกันปิดปากบุคคลที่ใช้สิทธิเสรีภาพการแสดงออกของพวกเขา ในเวลาที่อาเซียนเรียกร้องผู้นำซึ่งทำงานในนามของประชาชน

ไม่ใช่ในนามของผู้ปกครองที่ใช้อำนาจตามอำเภอใจ มันน่าตกใจที่ได้ยินนายกรัฐมนตรี สุน เชน ประกาศว่า นี่ไม่ใช่การกวาดล้างผู้เห็นต่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกัมพูชากำลังรับตำแหน่งประธานอาเซียน” ส.ส. มาเรีย กล่าว